
 

 

Atvinnuþróunarfélag Suðurnesja - Heklan 

12. fundur 

Þann 24. nóvember árið 2011, klukkan 11:30 er fundur haldinn í stjórn Atvinnuþróunarfélags 

Suðurnesja, fundarstaður er Eldey, Grænásbraut, 235 Reykjanesbæ. 

Mætt eru: Árni Sigfússon, Ásmundur Friðriksson, Sigrún Árnadóttir, Róbert Ragnarsson, Kjartan 

Eiríksson, Gunnar Ellert Geirsson, Inga Sigrún Atladóttir  og Berglind Kristinsdóttir.  

Robert Jennings,  Hose og Anna Margrét sátu fundinn undir lið 1. 

Dagskrá  

1. Drög að skýrslu – IPA verkefni  
2. Fundargerðir lagðar fram til samþykktar, fundargerðir 9,10 og 11. 

Samþykkt. 
3. Vinnusmiða fyrir starfandi fyrirtæki á Suðurnesjum. Áb. MLF. 
4. Staða verkefna. 

a. Markaðsmál – Staða verkefna. 
b. Kerfisstjórn – Staða verkefna. 
c. Atvinnuleitendur – Staða verkefna. 
d. Vaxtarsamningur – Staða verkefna. 
e. Menningarsamningur – Staða verkefna. 
f. Atvinnuþróun – Staða verkefna. 
g. Önnur verkefni – Staða. 

5. Önnur mál. 

 

__________________________________________________________________________________ 

1. Drög að skýrslu 

Robert Jennings, Jose Mateos Moreno og Anna Margrét Guðmundsdóttir kynntu stöðu 

verkefnisins og drög að stöðuskýrslu sem send verður til  ESB.  

 

2. mál – Fundargerðir nr. 9, 10 og 11 lagðar fram til samþykktar. 

 

3. Vinnusmiðja fyrir starfandi fyrirtæki á Suðurnesjum. áB. MLF. 

Starfsmönnum Heklunnar falið að hefja skráningu. Byrja á flutninga- og ferðaþjónustu. Safna 

upplýsingum um alla þá aðila og boða til upphafsfundar um miðjan janúar. 

 

4. Staða verkefna 

Farið yfir verkefnastöðu Heklunnar. 

 

5. Önnur mál 



 

a. Stofnfundur samband orkusveitarfélaga verður haldinn 25. nóvember n.k. 

b. Kjartan lagði fram til upplýsingar minnisblað Reykjavik Economics um verkefnalýsingu 

vegna mögulegra lestarsamgangna frá Reykjavík til Keflavíkurflugvallar.  

c. Ásmundur kynnti stöðu almenningssamgangna v/sérleyfa, hagsmunamál sem 

sveitarfélögin þurfa að vinna saman. 

 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið. 

 


